



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สنجใจสุดที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "สมชาย"พร้อมหนุนผลิตครู5ปีรุ่น2-3 ชี้หากเร่งด่วนเสนอขอใช้งบกลางได้

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสภาคุณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอให้รื้อฟื้นการสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวน 2,000 ล้านบาทว่า เรื่องนี้ตนเห็นว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ตนไม่ขัดข้องอย่างแน่นอน แต่ตนยังไม่เห็นรายละเอียดของเรื่องนี้ จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นเท่าที่ฟังเรื่องนี้แล้วถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะถือเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาของชาติ คาดว่าทางสกอ.คงจะเสนอเรื่องมาให้ตนพิจารณาในเร็วๆ นี้ ส่วนเรื่องภาระงบประมาณที่ต้องใช้สูงถึงประมาณ 2,000 ล้านบาทนั้น คงต้องไปหารือกับทางสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ซึ่งคงต้องมีการพิจารณากันว่าการดำเนินการเรื่องนี้จัดเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ หากไม่เร่งด่วนก็อาจให้รอขอตั้งงบประมาณประจำปี แต่หากเป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะให้ทำเรื่องเสนอขอใช้งบประมาณกลางได้ซึ่งตนคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะมีปัญหาขัดข้องอะไร

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ในรุ่นที่ 2 และ 3 ไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องผลงานของพรรคการเมืองใด แต่เป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลควรสนับสนุน และสานต่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะอย่าลืมว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาศีลธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ล้วนแต่ต้องแก้ไขด้วยระบบการศึกษาแทบทั้งสิ้น ซึ่งกลไกการศึกษาที่สำคัญนั้นหลักอยู่ที่บุคลากรครู

"วันนี้ผมขอชื่นชมที่ สกอ.ลุกขึ้นมาผลักดันโครงการผลิตครู 5 ปี รุ่นที่ 2 และ 3 เพื่อที่จะให้ทันแก่นักเรียนที่มีความตั้งใจอยากเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพครู ซึ่งนิสิตนักศึกษาในโครงการผลิตครู 5 ปีที่ได้รับทุนการศึกษาในรุ่นที่ 1 ขณะนี้กำลังเข้าสู่การฝึกงานรวมจำนวน 2,500 คน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของระบบการศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้น การสนับสนุนให้มีโครงการผลิตครู 5 ปี รุ่น 2 และ 3 จะเป็นการเพิ่มครุภัณฑ์ใหม่ให้กับวงการศึกษ่อีกถึง 5,000 คน และจะค่อยๆ กระจายออกไปสู่สถานศึกษาในวงกว้างต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อ ตนก็อยากเห็น สกอ. ดำเนินการคัดสรรสถาบันการศึกษาที่เอาจริงเอาจังในการผลิตครู มีการปรับตัวเอง ปรับวิธีการเรียนการสอน และปรับหลักสูตร เพื่อให้ครูหลักสูตร 5 ปีเป็นครุภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา เพราะเท่าที่ทราบมาบางสถาบันยังคงสอนแบบเดิมๆ ดังนั้น หากสกอ.ยังให้ทุกสถาบันการศึกษาร่วมผลิต โดยไม่ดูความเข้มข้น เข้มแข็งและเอาจริงเอาจังของแต่ละสถาบันการศึกษาเป็นหลัก ตนก็เกรงว่าจะได้ครูแบบเดิมที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ใหม่หรือครุภัณฑ์ใหม่ที่ตั้งใจกัน